

## บทคัดย่อ

การดำเนินงานด้านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทีม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตัวนักวิจัยและการพัฒนาทีมนักวิจัย เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น โดยการดำเนินงานด้านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทีมมีกิจกรรมที่ดำเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วนสำคัญ คือ (1) กิจกรรมเสริมการพัฒนาทีมและพัฒนาตนเอง และ (2) กิจกรรมเสริมความรู้วิชาการ

กิจกรรมเสริมการพัฒนาทีมและพัฒนาตนเองเป็นการดำเนินงานที่มุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนานักวิจัยแต่ละคนและคณะนักวิจัย โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ การอบรมนพลักษณ์เป็นเครื่องมือในการค้นหาตนเอง การศึกษาวิจัยกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มเป็นกระบวนการสังเกตการณ์สัมพันธ์ภาพของกลุ่ม การพัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อสร้างศักยภาพการวิจัยระดับชุมชน และการประเมินภายในเพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการที่เชื่อมโยงกับความเป็น Transdisciplinary ทั้งในแง่ตัวตนและแง่ของการพัฒนาวิธีการทำงาน นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพภายในตัวตนของนักวิจัยและคณะนักวิจัย รวมทั้งผู้ประสานงานโครงการต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคลก่อนที่จะนำไปสู่การสร้างสัมพันธ์ภาพเพื่อการพัฒนากระบวนการทำงานระหว่างกันต่อไป

กิจกรรมเสริมความรู้วิชาการ เป็นการดำเนินการเพื่อให้เกิดการระดมความคิด และหล่อหลอมความคิดของนักวิจัยให้มีการตกผลึก และเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโครงการ โดยอาศัยเวทีแลกเปลี่ยนความคิดที่ได้จัดขึ้น คือ เวทีความรู้ศาลายายามเย็น และการจัดสัมมนาวิชาการประจำปีที่เป็นเวทีในการเสนอมุมมอง แนวคิด และประสบการณ์ต่างๆ ในการวิจัยที่ผ่านมา และนำข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากเวทีมาสะท้อนและสังเคราะห์ความคิดเหล่านั้นเพื่อนำไปสู่ความคิดรวบยอดที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

การดำเนินงานด้านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทีมในภาพรวมนับได้ว่าส่งผลดีต่อการดำเนินงานโครงการประสานงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน – แม่กลอง โดยกิจกรรมที่ดำเนินการสามารถช่วยปรับมุมมองและแนวคิดของนักวิจัยให้เห็นข้อบกพร่องและข้อจำกัดของตนเองที่เป็นผลกระทบต่อการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ระดมความคิดและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การทำงานของนักวิจัยต่างๆ มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดและพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปพร้อมกัน